



22 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรากแก้ว ประจำปี 2568 แก่สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ (ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ โปรดใส่ช่องทางติดต่อของสถาบันฯ)
  2. รายละเอียดแนะนำโครงการรากแก้ว
  3. แบบฟอร์มการรับสมัครโครงการรากแก้ว

ด้วย มูลนิธิรากแก้ว เป็นองค์กรสาธารณกุศลทำงานร่วมกับผู้นำสถาบันการศึกษา และภาคส่วนต่าง ๆ ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะในอนาคตด้านต่าง ๆ ของนิสิตนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่จะพร้อมสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและมีส่วนลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ผ่านการดำเนินโครงการจริงที่มุ่งแก้ไขปัญหาและความท้าทายด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ความรู้ทางธุรกิจ และความเป็นผู้ประกอบการ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 มูลนิธิรากแก้วได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Enactus ซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายผู้นำเยาวชนและผู้นำทางธุรกิจระดับโลกที่มุ่งมั่นในการใช้พลังของธุรกิจในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม และการทำงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับนานาชาติให้แก่ นิสิตนักศึกษาและคณาจารย์ในประเทศไทย

ในการนี้ มูลนิธิฯ ร่วมกับ Enactus ประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครทีม นิสิตนักศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนสถาบันการศึกษา เข้าร่วมโครงการรากแก้วประจำปี 2568 โดยทีมตัวแทนสถาบันฯ ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงผลกระทบและผลสำเร็จในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุดตามเกณฑ์โครงการ ในงานแสดงผลงานระดับประเทศประจำปี 2568 หรือ “Rakkaew-Enactus National Exposition 2025” จะได้รับเกียรติเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน “Enactus World Cup 2025” กับทีมตัวแทนระดับประเทศจากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ในปลายเดือนกันยายน พ.ศ. 2568 โดยประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันในครั้งนี้

อนึ่ง การเข้าร่วมโครงการฯ เป็นกระบวนการพัฒนาศักยภาพ นิสิตนักศึกษาเชิงประสบการณ์จากการปฏิบัติการจริงนอกห้องเรียน ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อาทิ ความรับผิดชอบต่อสังคม ทักษะในอนาคตต่าง ๆ มูลนิธิฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ทั้งนี้ ขอความกรุณา สถาบันฯ ดำเนินการคัดเลือกทีม นิสิตนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนของสถาบันฯ ในการเข้าร่วมโครงการ โดย สถาบันฯ สามารถส่งใบสมัคร ออนไลน์ได้ที่ <https://forms.gle/8oFTbWbsrHkguPmi8> ซึ่งสถาบันฯ เข้าร่วมโครงการก่อนวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2567 จะได้รับโอกาสพิเศษในการเข้าร่วม “Enactus Team Training” โดย ผู้บริหารจาก Enactus Global วันที่ 13 ธันวาคม 2567 เวลา 9:00 – 16:00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัษศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร สำหรับทีมที่ไม่สะดวกเข้าร่วม มูลนิธิฯ จะจัด Live broadcast โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์ [www.rakkaew.org](http://www.rakkaew.org) หรือ Facebook Page มูลนิธิรากแก้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ)

ประธานกรรมการ

มูลนิธิรากแก้ว



สแกนเพื่อดูงานโหลด  
เอกสารแนบ



สถาบันฯ กรอกข้อมูล  
ส่งทีมตัวแทนระดับสถาบัน